
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลนครเชียงใหม่  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๖ 

วันที่ 1๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เวลา ๑0.0๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑ ส านักงานเทศบาลนครเชียงใหม ่

**************** 
รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับ       ชื่อ - สกุล             ต าแหน่ง  
๑     นายทัศนัย   บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่     ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ  
๒    นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี   รองประธานกรรมการบริหารกองทุนฯคนที่ 1 
๓    นายธัชพล   อภิรติมัย รองปลัดเทศบาล      รองประธานกรรมการบริหารกองทุนฯคนที่ ๒  
๔    นายพจนาศรี   ศิลปนันท์ สมาชิกสภาเทศบาล                          กรรมการ  
๕    นายพิศุทธ์   พิศุทธกุล สมาชิกสภาเทศบาล                         กรรมการ  
6    น.ส.บุษยา   คุณากรสวัสดิ์        ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลัก                กรรมการ  
                                                   ประกนัสุขภาพฯ 
7    นายดนัย   สารพฤกษ์          ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ              กรรมการ  
8   นางสุพินดา   สุทธิสันต์ชาญชัย หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.ช้างเผือก         กรรมการ  
9 นายสวง   จงศิร ิ หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม ่        กรรมการ 
   เมมโมเรียล 
10 นางนิดา   ปินตาดง หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.รวมแพทย์         กรรมการ  
11 นางสิริบูรณ์   ยาวิชัย หน่วยบริการปฐมภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่         กรรมการ  
12 นางฟองแก้ว   ตื้อยศ  อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน               กรรมการ  
13 น.ส.สุรภี   อินทสังข์ อาสาสมัครสาธารณสุขฯ           กรรมการ  
14 นายยงยุทธ   จันทกูล ผู้แทนชุมชนแขวงนครพิงค์           กรรมการ  
15 นายสุเวช   สุภาษิต ผู้แทนชุมชนแขวงกาวิละ           กรรมการ  
16 นายเป็ง   สมนา ผู้แทนชุมชนแขวงเม็งราย             กรรมการ  
 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ     ชื่อ - สกุล          ต าแหน่ง  
๑     นายทรัพย์   สิมะวงศ์ สสอ.เมืองเชียงใหม่ท่ีปรึกษา          ติดภารกิจ 
2 จสอ.เกรียงศักดิ ์ ดิลฐิรัตร์ หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.ค่ายกาวิละ         ติดภารกิจ 
3  หน.หน่วยปฐมภูมิ รพ.สยามราษฎร ์        ติดภารกิจ 
4 นางลัดดาวัลย์ เกษมพิทักษ์พงค์ หน.หน่วยปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย                ติดภารกิจ 
5 นายภานุพงศ์ บูรณศิลป์ ผู้แทนชุมชนแขวงศรีวิชัย          ติดภารกิจ 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
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ล าดับ     ชื่อ - สกุล          ต าแหน่ง  
๑     นางเยาวเรศ บุญถม  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม       คณะท างาน 
2 นางมาลัย ภู่ทองค า  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ         คณะท างาน 
3 นางนิ่มอนงค์ นาควัชระ  หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ         คณะท างาน  
4 นางแพรแก้ว คูอาริยกุล  หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค       คณะท างาน 
5 นางจารุวรรณ  ศรีสกุล หัวหน้างานโรคไม่ติดต่อ         คณะท างาน  
6 นายฉัตรพงศ์ ชื่นสุวรรณกุล หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข        คณะท างาน  
7 นางปิยะพันธ์ุ นันตา  หน.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด        คณะท างาน  
8 นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก  หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค        คณะท างาน  
9 นายพิศาล  พันธุเสนีย์ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 6 ว.        คณะท างาน  
10 นางณัฐจิต  เพิ่มพูนวิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป        คณะท างาน  
11 นางศรัณยา วรรณวงศ์ หัวหน้างานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข      คณะท างาน  
12 น.ส.ชฎาภรณ์ เต็มสี  หัวหน้างานธุรการ          คณะท างาน  
13 นางณัฐฐิญา  วัฒนดิลกพัฒน์ หัวหน้างานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ       คณะท างาน  
14 นางขวัญสุดา  ก าแพงแก้ว เจ้าพนักงานโภชนาการ 7 ว.        คณะท างาน  
15 นายพลากร  ภาคภูมิ  หัวหน้างานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม         คณะท างาน  
16 น.ส.รสสุคนธ์ ใจปัญญา   ผู้ประสานงาน ธุรการกองทุน        คณะท างาน 
   หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่  

 

เร่ิมการประชุม เวลา 10.20 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑                  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์           กล่าวเปิดการประชุม  และเร่ิมวาระการประชุมท่ี ๑ จ านวนประชากร  
ประธาน  ท่ีใช้ในการสมทบงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร
เชียงใหม่จากส านักงานหลักประกันสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๑๔๓,๗๕๘ คน ใน
อัตรา 143,058 * 40 บาท เป็นเงิน  5,722,320 บาท และเทศบาลสมทบ จ านวนเงิน 2,861,160 บาท รวมเป็นเงิน 
8,583,480 บาท  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 3/๒๕๕๕  
 วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕๕ 
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ ขอเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่  
ประธาน ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ว่ามีการแก้ไขหรือไม่   
ที่ประชุม ขอแก้ไขรายงานหน้าที่ 5 บรรทัดที่ ๑ โครงการสร้างเสริมสุขภาพโดย
ประชาชนเพิ่ม ป. ประชาชนค่ะ และขอแก้ไขรายชื่อในล าดับที่ ๖ เป็นนางสุพินดา สุทธิสันต์ชาญชัย 
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นายทัศนัย บูรณุปกรณ์             จากรายงานการประชุมที่ผิดพลาดทั้ง ๒ แห่ง หากไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงาน ประธาน                 
 การประชุม ถือว่าท่ีประชุมแห่งนี้ให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่๕/
๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ ๓               เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์             3.1 สรุปผลการด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจาก 
ประธาน                              กองทุนฯประจ าปงีบประมาณ 2555 พร้อมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะ  

นายดนัย  สารพฤกษ์                สรุปผลการด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนฯ กรรมการและ
เลขานุการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 พร้อมท้ังปัญหาและข้อเสนอแนะ  ณ วันที่  31 
มกราคม 2556 ทั้งหมดแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประเภทท่ี 1 การจัดซ้ือบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์  
จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 23,985 ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วทั้งหมด ประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนงบประมาณ
แก่หน่วยบริการสาธารณสุข จ านวน ๘ โครงการ งบประมาณที่อนุมัติทั้งส้ิน 201,565 บาท เบิกจ่ายจริง 79,000 
บาท ยกไปเบิกปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเงิน 123,585 บาท  ประเภทที่ ๓ การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและ
ชุมชนท้องถ่ิน จ านวน ๔๖ โครงการ งบประมาณที่อนุมัติทั้งส้ิน 7 ,121 ,410 บาท เบิกจ่ายจริง จ านวน ๔๔ 
โครงการ เป็นเงิน 6,715,360 บาท คงค้างเป็นเงิน 406,050 บาท   ประเภทท่ี ๔ การบริหารจัดการกองทุนและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ จ านวน ๑๐ โครงการ เป็นเงิน 613,717.20 บาท คงค้างเป็นเงิน 49,632.80 บาท ซ่ึง
ประเภทท่ี ๔ ด าเนินการเบิกจ่ายไม่เกินข้อก าหนดที่ทาง สปสช.ตั้งไว้ สรุปงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ 8,583,480 บาท ใช้งบประมาณทั้งส้ิน 7,432,062.20 บาท คงค้าง 1,150,778.28 
บาท งบประมาณส่วนที่เหลือ ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ จะน ามาสมทบกับงบประมาณ ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ต่อไป  
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์           สรุปงบประมาณของปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คงเหลือค้างจ่ายเป็นเงิน  
ประธาน                              1,150,778.28บาท ซ่ึงจะน ามารวมกับงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
นายดนัย  สารพฤกษ์               สรุปผลการด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนฯ 
กรรมการและเลขานุการ  รายการค้างจ่าย ประกอบด้วย  1 ประเภทท่ี  2 จ านวน 6 โครงการ เป็นเงิน 122 ,565 
บาท ได้แก่ - โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 67 ,015 บาท (ยกไปเบิกปี 
2556 ) โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จ านวน 4 โครงการ เป็นเงิน 55,550 บาท (คงเหลือยกไปปี 2556) เงินเหลือส่งคืน
โครงการสาธารณสุขเคล่ือนที่สู่ชุมชน เป็นเงิน 1 ,020 บาท (คงเหลือยกไปปี 2556 )  2. ประเภทท่ี 3 จ านวน 2 
โครงการ เป็นเงิน 338,175 บาท  ได้แก่ - โครงการออกก าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและต่อต้านยาเสพติดด้วย
กีฬาพื้นบ้าน ชุมชนเม็งราย เป็นเงิน 325,300 บาท (ยกไปเบิกปี 2556 ) - โครงการอบรมอาสาสมัครตาสัปปะรด
ต้านยาเสพติด เป็นเงิน 11,000 บาท (คงเหลือยกไปปี 2556)  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน   1. การขอ
อนุมัติงบประมาณจากโครงการมีขั้นตอนการด าเนินระเบียบทางราชการท าให้เกิดความล่าช้า  2. เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบและไม่สอดคล้องกับกิจกรรมท าให้เกิดปัญหาการเบิกจ่าย   3. 
เอกสารเรื่องการท ารายงานรูปเล่มไม่เรียบร้อย 4. สถานที่จัดตั้งส านักงานกองทุนฯคับแคบไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ให้บริการแก่ประชาชน ซ่ึงในปีนี้เราจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นครับ 
ที่ประชุม   รับทราบ  
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นายดนัย  สารพฤกษ์               วาระท่ี 3.๒ ได้หารือกับสปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ทางโทรศัพท์และใช้กรรมการและ
เลขานุการ         แนวทางหารือเร่ืองการจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่  
ในการประชุมครั้งที่แล้วสาธารณสุขอ าเภอเมืองได้หารือเกี่ยวกับการจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการของกองทุนสามารถจ้าง
เป็นการประจ า รายเดือนได้หรือไม่ ทางกองทุนฯได้หาหนังสือ ท่ี สปสช.๑๙/๒๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน 
๒๕๕๒  เรื่องตอบข้อหารือเรื่องกฎหมายที่รองรับการจัดจ้างลูกจ้างในกองทุนสุขภาพท้องถ่ินของจังหวัดราชบุรี 
ซ่ึงทาง สปสช.แห่งชาติ ได้มีการตอบข้อหารือว่า สามารถด าเนินการจ้างเหมาเป็นรายเดือนได้ตามประกาศ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องแนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน ฯ ตามข้อ ๗(๔) โดยใช้งบประมาณ
ในหมวดค่าบริหารจัดการ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนฯ 
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์             สรุปแล้วเรื่องการจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าสามารถจ้างเป็นรายเดือนได ้
ประธาน                           
มติที่ประชุม รับทราบ   
 
ระเบียบวาระที่  ๔    เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์             ๔.๑ สรุปผลการด าเนินงานด้านการเงินของกองทุนฯ  
ประธาน                           ประจ าไตรมาสท่ี ๑ เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕ 
นายดนัย  สารพฤกษ์       เป็นข้อก าหนดของทาง สปสช.ให้มีการแจ้งเรื่องสรุปการเงินประจ าราย 
กรรมการและเลขานุการ     ไตรมาศ ให้แก่ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯทราบต้องด าเนินการแจ้งทุก
ครั้งที่มีการประชุม ส าหรับไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕  ยอดยกมากไตรมาสที่แล้ว เป็นเงิน 
๑,๖๓๐,๖๓๖.๗๕ รายรับด้านรายได้อ่ืนๆ เช่น ดอกเบี้ยรวมท้ังการคืนเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๑๔,๒๙๕.๕๐ 
บาท รวมงบประมาณ ๑,๖๔๔,๙๒๕.๒๕ บาท  รายจ่ายประเภทท่ี ๓ เป็นเงิน ๗๐,๑๑๖ บาท รายจ่ายประเภทที่ ๔ 
เป็นเงิน 284,384.06 บาท รวมยอดรายได้สูงกว่ารายจ่าย 1,290,435.19 บาท ยอดคงเหลือยกไป 1,290,435.19  
บาท 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
 
 
นายดนัย  สารพฤกษ์       4.๒ สรุปผลการด าเนินงานด้านการเงินและสรุปบัญชีรับ-จ่าย กรรมการและ
เลขานุการ    ประจ าเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๕ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครเชียงใหม่  เป็นการรายงานผลการด าเนินงานด้านการเงิน รายรับ – รายจ่าย ประจ าวันของเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม รายละเอียดอยู่ในเอกสารตามท่ีคณะกรรมการได้รับ ในเดือนพฤศจิกายน มีรายรับจาก
เงินเหลือจ่ายส่งคืนโครงการเป็นเงิน ๑๔,๒๙๕.๕๐ บาท 
และมีการเบิกจ่ายเงิน ประเภทท่ี ๓ และ ๔  เป็นเงิน ๓๕๔,๕๐๐.๐๖ บาท  คงเหลืองบประมาณทั้งส้ิน เป็นเงิน 
๑,๒๙๐,๔๓๕.๑๙ บาท  
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์         สรุปโดยภาพรวมของวาระที่ ๔.๑ และวาระที่ ๔.๒ แสดงเรื่อง 
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ประธาน  รายงานผลการด าเนินงานด้านการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๕๕                  
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์         ๔.๓ สรุปผลการด าเนินงานของทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่ ทั้ง ๔ แขวง  
ประธาน   (ประชาสัมพันธ์ ปัญหา วิเคราะห์ จัดท าแผน)  

นายดนัย  สารพฤกษ์       สรุปผลการด าเนินงานของทีมพ่ีเล้ียงในพื้นที่ ทั้ง ๔ แขวง ในเรื่องของการ กรรมการ
และเลขานุการ  ประชาสัมพันธ์  ปัญหา วิเคราะห์ จัดท าแผน ได้แบ่งคณะท างานด้านเลขาของกองทุนฯและ
คณะท างานในพื้นที่ดูแลทั้ง ๔ แขวง และมีทีมกลางดูแลในเรื่องโครงการใหญ่ คณะท างานในพื้นที่ได้ลงไป
ประชุม วางแผน สอบถามปัญหาเพื่อน ามาจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ แขวงกาวิละ  
จ านวน 14 โครงการเป็นเงิน   368,965 บาท แขวงนครพิงค์ จ านวน 1 5 โครงการ เป็นเงิน  314,870  บาท  แขวง
เม็งราย จ านวน 14 โครงการเป็นเงิน258,800 บาท แขวงศรีวิชัยจ านวน  9 โครงการ เป็นเงิน   252,165  บาท ทีม
กลาง จ านวน  7 โครงการ  เป็นเงิน  6,558,533  บาท  ซ่ึงจ านวนโครงการและงบประมาณที่กล่าวข้างต้นนี้ ไม่ได้
เป็นการอนุมัติโครงการ เพียงแต่เป็นการจัดท าแผนงาน/โครงการเบื้องต้นเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจาก
ทางสปสช.   
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์         โครงการดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นเป็นโครงการของ ปีพ.ศ. ๒๕๕๖  ซ่ึงดู
ประธาน  โครงการในส่วนของทีมกลางจ านวนโครงการน้อยแต่ใช้งบประมาณค่อนข้าง
เยอะ เพราะในปีพ.ศ. ๒๕๕๕ เราใช้งบประมาณในโครงการตรวจสุขภาพ ทั้งตรวจเลือด หาน้ าตาลในเลือด 
ไขมันในเส้นเลือด ตรวจมวลกระดูก และมีโครงการตรวจวัดแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุ โดยในปีพ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ตั้งจ านวนผู้เข้ารับการตรวจประมาณ ๕,๐๐๐ คน และตรวจวัดแว่นสายตาจ านวน ๒,๐๐๐ คน จึงท าให้ใช้
งบประมาณในโครงการนี้เป็นจ านวนมาก ซ่ึงโครงการตรวจสุขภาพนี้เป็นเรื่องส าคัญตรงกับเป้าหมายของ
กองทุนฯ ซ่ึงประชาชนถ้าได้รับการตรวจสุขภาพก็จะทราบปัญหาด้านสุขภาพของตัวเอง สามารถหาวิธีป้องกัน
และรักษาได้ทัน 
นายดนัย  สารพฤกษ์       ขออนุญาตท่านประธาน ในรายละเอียดของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. กรรมการ
และเลขานุการ ๒๕๕๖ เราตั้งเป้าหมายเรื่องการตรวจสุขภาพประชาชน จ านวน ๕,๐๐๐ คน และ
เพิ่มการตรวจสุขภาพเรื่องมะเร็งตับเนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งตับเป็นจ านวนมาก สาเหตุหลักๆมาจาก
เรื่อง การบริโภคอาหารอย่างไม่ถูกต้อง 
บุษยา  คุณากรสวัสดิ ์ ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ ปกติการท ากองทุนฯสุขภาพชุมชนจะมีการ 
ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ สนับสุนนให้จัดท าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ซ่ึงมีการก าหนดหลักเกณฑ์ของ
แต่และโครงการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของทางเดินยุทธศาสตร์และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครเชียงใหม่ได้มีการท าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์หรือไม่ค่ะ  และมีการก าหนดหลักเกณฑ์ของการจัดท า
แผนงาน/โครงการเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์หรือไม่ อย่างไร 
นายดนัย  สารพฤกษ์       ขออนุญาตท่านประธานตอบค าถามของผู้แทนศูนย์ประสานงาน 
กรรมการและเลขานุการ หลักประกันสุขภาพ ทางกองทุนฯได้จัดอบรมแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ใน
เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ได้เรียนเชิญ ดร.ทรงยศ จากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็น
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ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เป็นวิทยากรในการอบรมและจัดท าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ท้ังใน
ระดับเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการบริหารฯ คณะท างานกองทุนฯและตัวแทนผู้น าชุมชน ตัวแทนอสม. ตัวแทน
ผู้สูงอายุ ท้ัง 94 ชุมชน ได้รับทราบถึงปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาโดยการจัดท าแผนงาน/โครงการน าเสนอเพื่อขอ
สนับสนุนงบประมาณต่อไป และปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินไขว้ ทาง
เราไม่ได้รับคะแนนส่วนนี้เนื่องจากปัญหาในส่วนระยะเวลาด าเนินการ       จึงท าให้ปีนี้เราด าเนินการจัดอบรม
เรียบร้อยครับ และการอบรมครั้งนั้นได้ทราบถึงปัญหาด้านสุขภาพท่ีส าคัญ คือ ปัญหาโรคเรื้อรังในเรื่องของ
ความดัน เบาหวาน โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีทางสปสช.เป็นผู้ก าหนดโดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
โรคเรื้อรัง ผู้พิการ ซ่ึงโครงการนี้จะต้องได้รับการดูแลจากท้องถ่ิน โครงการที่เสนอมากข้างต้นจึงสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของสปสช.เป็นผู้ก าหนด ในรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ จะน าเสนอให้คณะกรรมการทราบ
ต่อไป ขอบคุณครับ 
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์         ขอบคุณค าถามจากท่านคณะกรรมการโดยทางฝ่ายเลขาได้ชี้แจง 
ประธาน เรียบร้อยแล้ว ขออนุญาตไปวาระที่๔.๔ 
บุษยา  คุณากรสวัสดิ ์ ขอสอบถามเพิ่ม ถ้าดูในภาพรวมของโครงการทั้ง 4 แขวง ได้ขอสนับสุนน 
ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ งบประมาณเป็นจ านวนเงิน  ๑๑๐,๐๐๐ บาท แต่โครงการตรวจสุขภาพเพื่อคัด
กรองความเส่ียงของโรคฯ ขอสนับสนุนงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของงบประมาณทั้งหมด โดยเป้าหมาย
ของกองทุนฯที่ช่วยสร้างสุขภาพของประชาชนให้ดีขึ้นโดยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกินแล้วนอกจากนั้นยัง
ต้องสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพท่ีดีด้วย  โครงการตรวจสุขภาพท่ีใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก ซ่ึง
สามารถดูแลประชากรได้แค่ ๕,๐๐๐ จากจ านวนประชากรในเขตเทศบาล ๑๕๐,๐๐๐ คน ดูจากสัดส่วนแล้วยังมี
ประชากรอีกมากที่ยังไม่ได้รับบริการในโครงการนี้ จึงเสนอว่าให้ลดงบประมาณในโครงการตรวจสุขภาพฯลง
เพราะในส่วนของสิทธิบัตรทองมีเรื่องการตรวจคัดกรองสุขภาพโดยใช้ชุดสิทธิประโยชน์ที่ได้ก าหนดอยู่ในบัตร
ทองแล้ว สามารถเข้าไปตรวจในสถานพยาบาลที่อยู่ในบัตรทองหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลได้ 
แล้วกันงบประมาณที่เหลือน าไปท าโครงการอ่ืนๆที่มีความหลากหลาย สร้างกิจกรรมเพิ่มเติมมากขึ้นและ
สามารถครอบคลุมดูแลประชากรในเขตเทศบาลให้มากที่สุด ซ่ึงยังมีกลุ่มคนในเขตเทศบาลอีกมากที่ยังไม่ทราบ
ถึงโครงการกองทุนฯของเราควรจะมีการประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ทราบโดยทั่วกัน 
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์         สอบถามท่านว่าท่านได้ลงไปสังเกตการณ์ในกิจกรรมหรือโครงการที่ 
ประธาน ได้ด าเนินการในปีที่แล้วบ้างหรือเปล่า 
บุษยา  คุณากรสวัสดิ ์ ไม่ได้ลงไป 
ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ 
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์         ขอเรียนให้ท่านทราบว่าโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเป็นโครงการที่ 
ประธาน ประชาชนให้ความสนใจและให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก และเราท าโครงการ
นี้ขึ้นมาเพื่อต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในส่วนโครงการอ่ืนๆเราก็ไม่ได้ละทิ้ง เราให้ความส าคัญกับ
ทุกโครงการให้กับการสนับสนุนตลอดครับ ขอให้ทางเลขาคณะกรรมการให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย 
บุษยา  คุณากรสวัสดิ ์ ขอแลกเปล่ียนข้อมูลกับท่านนายกฯ วัตถุประสงค์ของกองทุนสุขภาพต าบล 
ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  เพื่อต้องการให้คนได้เข้ามาร่วมจัดการระบบสุขภาพของตนเอง  แต่ถ้าเราดู
โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพฯ คนเข้ามาร่วมโครงการในฐานะผู้รับบริการซ่ึงผู้รับบริการสามารถร่วมใน
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สิทธิบัตรทองท่ัวไป แต่ว่าในเป้าหมายของกองทุนฯอยากให้ประชาชนเข้ามาในฐานะผู้ร่วมพัฒนาระบบบริการ 
ร่วมให้บริการสุขภาพโดยการพัฒนาสุขภาพของตัวเอง แต่ว่าคัดกรองเป็นการร่วมรับบริการไม่ได้ร่วมพัฒนา
สุขภาพของตัวเอง 
นายดนัย  สารพฤกษ์       ขออนุญาตท่านประธาน เพื่อให้ทางตัวแทนศูนย์ประสานงานหลักประกัน 
กรรมการและเลขานุการ สุขภาพเกิดความสบายใจ จึงขอเพิ่มเติมข้อมูลประเด็นแรก ในการเข้าถึงข้อมูล
ของประชาชนทางเราได้ตั้งงบประมาณด้านโครงการประชาสัมพันธ์ โดยใช้งบประมาณในส่วนบริหารจัดการ 
ร้อยละ ๑๐ ทางเราได้ออกประชาสัมพันธ์ในชุมชนในเขตเทศบาลโดยใช้รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชนและองค์การอ่ืนๆ เช่น NGO และมีการประชาสัมพันธ์จากทีมพื้นที่ ๔ แขวง ได้ลงพื้นที่ให้ข้อมูลท าการ
ประชาสัมพันธ์ ประชุม วางแผน จัดท าโครงการและแผนงานตามปัญหาท่ีแตกต่างกันของแต่ละชุมชน น าไปสู่
การเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อส่งข้อมูลแผนงาน/โครงการ การใช้งบประมาณในปีพ.ศ. ๒๕๕๖และขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต ๑ จังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นที่สอง การ
ตรวจคัดกรองเบื้องต้น ประชากรในประเทศไทยมี ๓ กลุ่มในหลักประกันสุขภาพ กลุ่มแรกคือ ประกันสังคม 
กลุ่มท่ีสองคือ ข้าราชการ กลุ่มท่ีสามคือบัตรทอง ในส่วนของท้องถ่ินที่ดูแลเป็นหลักคือบัตรทอง จากที่ท่านคณะ
กรรมการฯให้ตรวจสอบโครงการที่ขอเสนองบประมาณเป็นเรื่องท่ีดีมากครับ แต่ถ้าเราดูโครงการทั้งหมดจะ
ทราบว่าเราไม่ได้มีหน่วยบริการปฐมภูมิ ครอบคลุมท้ังหมด เรามีโรงพยาบาลเพียง ๔ แห่งช่วยดูแล เช่น 
โรงพยาบาลช้างเผือก โรงพยาบาลใกล้หมอ โรงพยาบาลมหาราชและโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล 
ซ่ึงในส่วนความรับผิดชอบของโรงพยาบาลก็ช่วยบางส่วนเท่านั้น ซ่ึงบางโรงพยาบาลก็ไม่ได้เสนอในเรื่องของ
การตรวจสุขภาพ ดังนั้นท้องถ่ินจึงต้องการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพแล้วส่งต่อให้โรงพยาบาลรักษา
ต่อไป และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เราได้ท าการ X-Ray ปอดจ านวน ๔,๗๒๕ ราย พบความผิดปกติจ านวน ๑๕๐ ราย 
เราจึงด าเนินเรียกตัวเพื่อเข้ามารับทราบปัญหาท่ีพบความผิดปกติและส่งตัวรักษาต่อไป นอกจากนี้ยังพบว่า
ประชากรในเขตมีโรคคอเรสตอรอลสูง ซ่ึงผลพวงตามมาคือ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน เส้นเลือดฝอย
เปราะและมะเร็ง ซ่ึงมะเร็งมีหลายชนิดแต่ที่พบเป็นอุบัติการณ์คือ มะเร็งตับ ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ นี้เราจึงได้เพิ่มการ
ตรวจโรคมะเร็งตับ เป็นการตรวจสุขภาพในเชิงลึก  และโครงการตรวจวัดสายตา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีการท า
โครงการและตรวจวัดโดยร้านแว่นทั่วไป แต่ภายหลังมีการท้วงติงจาก สตง. ว่าควรมีการตรวจโดยจักษุแพทย์ซ่ึง
โครงการตรวจวัดสายตาปีท่ีแล้วเราได้เชิญจักษุแพทย์เป็นผู้ตรวจวัดและตัดแว่นสายตาให้ โดยพบว่าประชากร
ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสายตาเป็นจ านวนมาก ทางคณะกรรมการจึงคัดเลือกจากผู้ท่ีมีรายได้น้อย ยากจน ไม่ได้
ประกอบอาชีพ เป็นผู้สูงวัยที่ไม่มีเงิน ท้องถ่ินสามารถดูแลประชากรโดยใช้งบประมาณคนละ ๔๐ บาท ได้อย่าง
คุ้มค่าหรือไม่ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าท้องถ่ินได้ดูแลปัญหาตรงนี้ได้อย่างครอบคลุม 
นายสวง  จงศิริ                    ขอเสนอความคิดเห็นในส่วนของโครงการประเภทท่ี ๓ การตรวจคัดกรอง 
หน.หน่วยปฐมภูมิ รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล สุขภาพถ้าเป็นการตรวจแบบแพ็คเกจเหมือนปีที่ผ่านมา ถ้าให้หน่วยงาน
โรงพยาบาลเป็นผู้ด าเนินการตรวจสุขภาพ ต้นทุนที่ใช้ในการตรวจจะลดลงประมาณร้อยละ ๒๐ สามารถลด
งบประมาณลงได้และสามารถเพิ่มจ านวนผู้ตรวจสุขภาพได้มากขึ้น ส่วนที่สองในเรื่องการน าส่งข้อมูลของผู้ป่วย
ที่ตรวจสุขภาพแล้วผลผิดปกติตอนนี้ข้อมูลก็ยังไม่ถึงโรงพยาบาล ในปีนี้ถ้าหากเป็นไปได้ การด าเนินงานในแต่
ละต าบลเนื่องจากตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าโรงพยาบาลใดดูแลต าบลอะไร และรับผิดชอบการตรวจสุขภาพในต าบล
ที่ตนเองดูแลอยู่ ซ่ึงแตกต่างจากปีท่ีแล้วที่ให้เอกชนดูแล ถ้ามีการออกหน่วยทางโรงพยาบาลยินดีที่จะส่งทีมงาน
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เข้าไปดูแลและผลจากการตรวจสุขภาพจะส่งเข้ามาท่ีโรงพยาบาลโดยตรง ข้อมูลที่ส่งเข้ามาชาวบ้านก็สามารถจะ
เข้ามารับการรักษาด้วยใช้สิทธิบัตรทองของตนเองได้  
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์         ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปแล้วข้อแรกโครงการนี้เป็น 
ประธาน โครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมสูงมากคือให้ความพึงพอใจสูง ข้อที่สองเป็น
โครงการที่สามารถเก็บฐานข้อมูลในการวางแผนทางเดินยุทธศาสตร์ไปในทิศทางใดรวมท้ังเรื่องของพฤติกรรม
การดูแลตัวเองรวมท้ังเรื่องของ โรคที่ต้องให้ความส าคัญและระวังเป็นพิเศษ ยกตัวอย่างการพบผู้ป่วยที่เป็นโรค
วัณโรคมีมากขึ้น หมายถึงเป็นพาหะด้วย ส่วนที่คุณสวง แนะน า ทางเราจะไปหาข้อสรุปแล้วจะน ามาแจ้งให้
ทราบภายหลัง 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์         ๔.๔ ปรับแบบฟอร์มการเขียนแผนงาน / โครงการขอสนับสนุน 
ประธาน   งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเพิ่มข้อมูลด้านตัวชี้วัด (KPI)  
จะมอบการด าเนินการประชุมให้กับท่านรองนายกฯด าเนินการต่อไป เนื่องจากกระผมติดราชการ  
ขอขอบพระคุณทุกท่าน 
นายดนัย  สารพฤกษ์       ทางสปสช.มีการก าหนดให้ส่งแผนงาน/โครงการก่อนสตง.เข้าตรวจและมี 
กรรมการและเลขานุการ การท้วงติงบางโครงการที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม ทางสปสช.จึงขอตรวจแผนงาน/
โครงการก่อน ส่วนข้อมูลรายละเอียดของโครงการสามารถน าส่งคณะท างานให้ตรวจสอบภายหลังให้และมีการ
ปรับแบบฟอร์มการเขียนแผนงาน/โครงการ โดยเพิ่มข้อมูลด้านตัวชี้วัด  
มติที่ประชุม     รับทราบ  
นายดนัย  สารพฤกษ์       ๔.๕ ก าหนดระยะเวลาการด าเนินโครงการกองทุนฯหลักประกันสุขภาพ  
กรรมการและเลขานุการ เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ขออนุญาตท่านประธานน าคณะกรรมการเข้าสู่วาระที่ ๔.๕ เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นเรื่องของ
การพิจารณาโครงการ ข้อเท็จจริงทางคณะท างานต้องด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคมแต่ด้วยติดปัญหาด้าน
ระยะเวลาด าเนินการและทางสปสช. แจ้งข้อมูลช้าจึงสามารถสรุปข้อมูลได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซ่ึงใน
วันนี้เราได้สรุปโครงการเบื้องต้นแล้วจะน าข้อมูลแผนงาน/โครงการส่งให้ทางสปสช.ตรวจสอบ และจะน ามา
แก้ไขและเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯครั้งต่อไป โดยคาดว่าประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์
จะมีการพิจารณาโครงการและจะรีบด าเนินโครงการต่อไป 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕    เร่ืองเพื่อพิจารณา 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม 5.1 ขออนุมัติจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานและธุรการกองทุนฯ  
ประธาน     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท ค่า
ครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙,๘๔๐ บาท   
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นางสิริบูรณ์  ยาวิชัย  ขอเสนอแนะค่ะ การจ้างงานตามระเบียบราชการ ปัจจุบันวุฒิการศึกษา หน่วย

บริการปฐมภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ระดับปริญญาตรี มีอัตราจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) 
บุษยา  คุณากรสวัสดิ ์ ขอถามเพิ่มเติม ลูกจ้างปฏิบัติงาน เวลา 8.30-16.30 วันจันทร์ – ศุกร์ 
ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ตามเวลาราชการ ใช่หรือไม่ 
นายดนัย  สารพฤกษ์       ปฏิบัติงานจันทร์ – ศุกร์ ตามเวลาราชการ และขอเพิ่มในที่ประชุม 
กรรมการและเลขานุการ เป็นการจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ ๑๒ เสียง 
ประธาน   
 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ๕.๑ แนวทางการเสนอแผนงาน / โครงการที่ขอรับการสนับสนุน  
ประธาน   งบประมาณจากกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเภทที่ ๑ – 
ประเภทที่ ๓ เพื่อส่งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตรวจสอบและอนุมัติงบประมาณให้แก่กองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ 
นายดนัย  สารพฤกษ์       ตามท่ีได้น าเรียนท่านคณะกรรมการในเบ้ืองต้นทางสปสช.ต้องการ กรรมการและ
เลขานุการ ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทาง
คณะท างานกองทุนฯทั้ง ๕ ทีม รวมท้ังทีมโรงพยาบาลจึงได้ด าเนินการลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อประชุม 
ประชาสัมพันธ์ การวางแผนการเขียนแผนงาน/โครงการแก่กลุ่มผู้ขอสนับสนุนงบประมาณ ดังนั้นจึงได้ข้อมูล
ประเภทท่ี ๑ จ านวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน 417,624 บาท ประเภทที่ ๒ จ านวน                    (5 โครงการ) เป็นเงิน 
252,165 บาท ประเภทที่ ๓ จ านวน 59 โครงการ เป็นเงิน 7,753,333 บาท 
ประเภทท่ี ๔  เป็นเงิน 853,348 บาท งบประมาณดังกล่าวสามารถปรับเปล่ียนแก้ไขได้ เพราะโครงการที่น าเสนอ
ในวันนี้ยังไม่ได้พิจารณาอนุมัติเป็นเพียงการเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อของบประมาณและน าส่งให้ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพเขต ๑ จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้คัดกรองและตรวจสอบ ในเรื่องการเบิกจ่ายในโครงการให้
สามารถเบิกจ่ายอย่างถูกต้อง ไม่ผิดระเบียบ เพื่อป้องกัน ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียกเงินคืน  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอื่นๆ 
นายสุเวช  สุภาษิต  ผมนายสุเวช สุภาษิต ตัวแทนภาคประชาชนขอขอบคุณผู้แทนศูนย์ 
ผู้แทนชุมชนแขวงกาวิละ ประสานงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีความเป็นห่วงในเรื่องของโครงการตรวจ
คัดกรองสุขภาพของประชาชน เกี่ยวกับเรื่องท่ี ๑ การประชาสัมพันธ์ให้ประธานรับทราบทั่วถึงหรือไม่ เรื่องท่ี ๒ 
โครงการมีความหลายหลายหรือไม่ แต่จากผลการด าเนินโครงการที่ผ่านมา ประชาชนให้ความสนใจและเข้า
ร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมากและยังมีการสอบถามและอยากให้มีโครงการตรวจสุขภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ถ้าน ามาคิดเฉล่ียแล้ว ร้อยละ ๙๙ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก แต่โครงการนี้ก็ยังมีส่วนที่บกพร่องอยู่
ในเรื่องเอกสารผลการตรวจโรคถึงมือประชาชนล่าช้า เกรงว่าหากเป็นโรคที่ส าคัญหรือร้ายแรงอาจจะรับการ
รักษาไม่ทันเวลา แต่ก็ได้ชี้แจงประชาชนให้ทราบว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มด าเนินการอาจจะมีข้อบกพร่อง แต่ในปีนี้
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จะด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น และโครงการต่างๆที่จะด าเนินการในปี 2556 ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯทราบและลงติดตามโครงการด้วย  
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการบริหารกองทุนฯทุกท่านและขอปิดประชุม 
ประธาน    
 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

 (ลงช่ือ)..........................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (นายดนัย  สารพฤกษ์) 
                                         ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข   
                                      เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

 
 
 (ลงช่ือ)...........................................................ผู้ตรวจสอบการประชุม   
                  (นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์) 

                                               นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
                                            ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ 


